

Theo tài liệu mới của BBC, Bắc Hàn đã gọi quân tham chiến tại VN. Sự kiện này chính thức đưa Hà Nội xác nhận và dda~ vinh danh những quân nhân Bắc Hàn bị thiêu hủy. Tiêu đề này cho thấy cuộc chiến VN không phải diễn ra giữa 2 miền Nam Bắc, mà thực sự bùng nổ toàn cầu. Rồi có thể Hà Nội còn đưa ra những nhân vật các quốc gia đang sẵn anh em khác nữa. Trong đó có thể có cả láng giềng vĩ đại: Cộng sản Trung Hoa. Những việc mới có thể gọi là thích hợp khi những người đi đầu những người bị nạn quá nhiều của Hà Nội trở về Bắc Kinh. Trang sử viết về cuộc chiến VN có thể phải viết lại cho phù hợp với sự thực tình bày bề mặt lâu năm

## Lính Bắc Hàn và chiến tranh Việt Nam



### Ông Hồ Chí Minh và Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng năm 1957

Hai người cộng sản Việt Nam và Bắc Hàn có mối quan hệ thân thiết lâu đời và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Hàn) là một trong những người đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với người Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay từ năm 1950.

Tháng 8 năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh có chuyến thăm chính thức Bình Nhưỡng, và ngược lại là chuyến thăm Hà Nội của lãnh tụ Kim Nhật Thành cuối năm 1958.

Phải đến năm 2000, 25 năm sau ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc, Bắc Hàn và Việt Nam mới lần đầu tiên xác nhận - những tin đồn đã có từ lâu - rằng phi công Bắc Hàn đã tham chiến chống các cuộc tấn công không quân của Hoa Kỳ tại miền Bắc Việt Nam.

Tuy vậy, sự xác nhận đó không đi kèm theo việc công bố bằng chứng nào về sự hỗ trợ của quân đội Bắc Hàn.

Báo Tuổi Trẻ năm 2007 tiết lộ vào năm 2002, 14 phi công Bắc Hàn bị giết trong chiến tranh và được chôn cất ở Bình Giang - hải cảng của hải quân đảo đầu của vùng biển Bắc Hàn.

Trong lá thư gọi tập báo đả kích chính mặt số chi tiết, mặt viên từng ng v h u c a Việt Nam cho hay 87 người lính Bắc Hàn đã ph c v i Việt Nam t 1967 đ n đ u 1969. 14 người đ c phong liệt sĩ và các chiến binh Bắc Hàn đ c nói đã b n r i 26 máy bay M .

## Tư liệu mới



### **Báo chí Việt Nam từng đăng hình về các quân nhân Bắc Triều Tiên thi chiến tranh Mỹ - Việt**

Đu tháng 12 năm nay, Trung tâm nghiên cứu Woodrow Wilson ở M công bố thêm tư liệu, cho biết thêm về số phi công Bắc Hàn đ c gọi sang Việt Nam tham chiến.

Ông Merle L. Pribbenow, cựu nhân viên CIA và nay là một nghiên cứu gia độc lập, dịch sang tiếng Anh hai tài liệu lý thuyết văn bản chính thức của Việt Nam.

Hoa Kỳ quan tâm đến chuyên này vì đây là lần duy nhất kể từ sau Cuộc Chiến Triều Tiên, quân đội miền Bắc công sa n của Triều Tiên "giao tranh trực tiếp" với quân Mỹ.

Các số gia nước ngoài thì chú ý đến tài liệu này như một bằng chứng cuộc chiến Việt Nam bị quốc tế hóa cao về phe công sa n.

Ngày 21/9/1966, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đ ng ý về yêu cầu của Bình Nhưỡng muốn gọi mặt đ n v không quân tình nguyện sang Việt Nam chiến đ u.

Đ n v này số "tư chức thành từng đội đi đội n m trong đội hình trung đoàn không quân của ta, mặt quân ph c Việt Nam, cùng số đ ng mặt sân bay".

Theo văn bản của họp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết luận: "Bên đội không quân Triều Tiên mang danh nghĩa là chuyên gia, nhưng thực chất là quân tình nguyện. Vì vậy, ta phải đoàn kết tôn trọng bản, nhưng phải giữ vững chủ quyền."

"Trong quá trình huấn luyện và chiến đ u, ta cần chú rõ phạm vi hoạt đ ng của bản, chú đ nh sân bay chính, sân bay d b . Trong chiến huy, ta là chủ trên của bản, nhưng từ i trung đoàn bản số trực tiếp chiến huy, có đội đi n của ta đ giao nhiệm vụ."

"Đại tướng yêu cầu hiệp đ ng giữa hai bên phải rõ ràng, rành mạch đ tránh những ph c tạp không đáng có v sau."

Đ n cuối tháng Chín tại Hà Nội, hai bên ký nghị đ nh thư, theo đó:

"Phía Triều Tiên số c sang Việt Nam số chuyên gia đ đ ph trách 1 đội đi máy bay MiG17 của Việt Nam (đ i đi g m 10 chiếc máy bay). Cuối năm 1966 hoặc đ u năm 1967, khi phía Việt Nam chu n b đ máy bay, phía Triều Tiên số đ a sang Việt Nam số chuyên gia đ đ ph trách đi đi MiG17 cho hai của Việt Nam."

Có tin liú nói quân Bắc Triều Tiên vào cđ chiến trđng phía Nam (đnh minh hđ a về cuđc chiến Mỹ - Viêđt)

"Trong năm 1967, khi nào phía Triều Tiên đã chuđn bđ xong chuyên gia và phía Viđt Nam chuđn bđ đđc máy bay, phía Triều Tiên sđ cđ thêm sang Viđt Nam mđt sđ chuyên gia đđ đđ pđ trách 1 đđi đđi máy bay MiG21 cđ a Viđt Nam."

### Có mđt đđ miđn Nam Viđt Nam?

Trung tâm nghiên cđ u Woodrow Wilson còn công bđ mđt văn bđn cđ a Bđ Ngođi giao Romania ngày 6/7/1967, do Eliza Gheorghe đđch sang tỉng Anh, đđ a ra thông tin ngđđi cđ a Bđc Hàn có mđt cđ đđ miđn Nam Viđt Nam trong giai đđđn chiđn tranh.

Bđc đđđn đđng thuđt cuđc gđp cđ a mđt ngđđi thuđc Mđt trđn Dân đđc Giđđi phóng miđn Nam Viđt Nam và nhân viên ngođđi giao cđ a Romania đđ Bình Nhđđng.

Nhà ngođđi giao ngđđđi Viđt cho hay nhiđu nhân viên Bđc Hàn đã có mđt đđ miđn Nam Viđt Nam.

Ông này nói: "Hđ hođt đđng đđ nhđng khu vđc nđđi lính Nam Hàn có mđt, đđ nghiên cđ u chiđn thuđt cđ a chúng, khđ năng sđn sàng chiđn đđu và tinh thđn cđ a lính Nam Hàn, và tuyên truyđn chđng đđđi phía Nam Hàn."

Theo bđc đđđn, Sđ quán Bđc Hàn đđ Hà Nđđi là nđđi đđđu phđđi các hođt đđng cđ a lính Bđc Hàn đđđi miđn Nam Viđt Nam.